



## สัมมนาวิชาการ หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./ รศ.”

Coach รายบุคคล  
กับ Reviewer  
ในสาขานั้น

**การขอตำแหน่งทางวิชาการ**เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาศักยภาพของ

คณาจารย์และวงการอุดมศึกษาไทย เพื่อตอบสนองนโยบาย มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังนั้น คณาจารย์ทั้งหลายที่ต้องขอตำแหน่งทางวิชาการจะต้องตระหนักอย่างมากในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาตนเพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีคุณสมบัติขั้นสูงของพนักงานและคณาจารย์ การจัดการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาและวิจัยให้สอดคล้องกับกฏกติกาใหม่และมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ จะต้องสร้างหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าทางสายอาชีพวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคณาจารย์ในการเตรียมพร้อม เพื่อเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพวิชาการ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนางองค์กร และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในการเตรียมการเข้าสู่กระบวนการ เพื่อรับทราบองค์ความรู้ที่พึงระวังและเตรียมการด้านเอกสารประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของทั้งคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา จึงได้จัดหลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./ รศ.” ขึ้น

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางของ ก.พ.อ. ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้ โดยเป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบวงจร รวมทั้งรับทราบแนวทางการผลิตเอกสารสำหรับประเมินการสอน ตำรา/หนังสือ งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเขียนเอกสารสำหรับประเมินการสอน การผลิตตำรา/ หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน

**ผู้เข้าร่วมหลักสูตร** คณาจารย์ทั่วไปที่มีความสนใจ/ คณาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลัย/ คณาจารย์ที่ต้องการรับทราบข้อมูลและเตรียมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

**วิทยากร** วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่จะขอตำแหน่งวิชาการ (อ้างอิงตามผู้เข้าร่วมหลักสูตร)

**เนื้อหาหลักสูตรและสถานที่** การอบรมในหลักสูตรนี้ มีลักษณะการอบรม 3 ช่วง

❖ **ช่วงแรก Overview** : ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

- เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ของ กพอ. อย่างลึกซึ้ง
- การเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
- รู้เท่าทันการประเมินผลงานวิชาการ

❖ **ช่วงสอง Follow Up** : ผ่านระบบ Virtual Instruction and Training ด้วย ZOOM

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเตรียมเอกสารสำหรับประเมินการสอน การผลิตตำรา/ หนังสือ/ บทความวิจัย เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยระบบ Virtual Instruction and Training ผ่าน ZOOM กับผู้เชี่ยวชาญในสาขา ( 3 ครั้ง/วัน)

❖ **ช่วงสาม Sharing** : ผ่านระบบ Virtual Instruction and Training ด้วย ZOOM (1 ครั้ง)

**กำหนดการ**

ช่วงที่	วันเวลา	ค่าใช้จ่าย
<b>Overview</b>	ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร	ฟรี
<b>Follow Up</b>	เดือนสิงหาคม/ เดือนกันยายน/ เดือนตุลาคม (ผ่านระบบ ZOOM)	ค่าลงทะเบียน : 14,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)
<b>Sharing</b>	เดือนพฤศจิกายน (ผ่านระบบ ZOOM)	

**ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ**

- เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสียเวลาทำงานไปโดยเปล่าประโยชน์
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งในระดับเชี่ยวชาญ และระดับเริ่มต้น

“ Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. ”

**Aristotle**